

การประชุมรายกรณีในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อการคุ้มครองเด็กที่สงสัยว่าถูกกระทำทารุณกรรม-- หมายเหตุถึงเด็กและเยาวชน

เด็กทุกคนสมควรเติบโตอย่างมีสุขภาพดีด้วยการดูแลทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์
อย่างเหมาะสม ซึ่งควรได้รับการคุ้มครองต่อการทำร้ายและการแสวงหาประโยชน์ อย่างไรก็ตาม
หากสุขภาพและพัฒนาการทางร่างกาย/ทางจิตใจของเด็กเป็นอันตรายหรือถูกบั่นทอน บุคลากร
ทุกคนที่อาจติดต่อกับเด็ก มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการที่จำเป็น เพื่อคุ้มครอง
ความปลอดภัยของเด็กและปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของเด็กโดยไม่คำนึงถึงตัวตนของ
ผู้กระทำผิด

การประชุมรายกรณีในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อการคุ้มครองเด็กที่สงสัยว่าถูกกระทำทารุณกรรมคืออะไร

เมื่อสงสัยว่าเด็กถูกทำร้าย นักสังคมสงเคราะห์ ครู แพทย์ หรือตำรวจ ฯลฯ จะไปพบกับเด็กและ
ครอบครัวของเด็ก รวมถึงจะติดต่อบุคคลอื่นที่มีความรู้เกี่ยวกับเด็กและครอบครัว เพื่อทำความ
เข้าใจสถานการณ์ครอบครัว บางครั้งเด็กจะได้รับการตรวจร่างกายจากแพทย์ด้วย

จากนั้นบุคลากรเหล่านี้จะจัดการประชุมรายกรณีในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ
วัตถุประสงค์ของการประชุมดังกล่าว ไม่ใช่ เพื่อหาหรือว่าจะดำเนินคดีกับบุคคลใดหรือไม่
แต่เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับเด็กได้แลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีอยู่
และหารือถึงวิธีช่วยให้เด็กอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยโดยไม่ถูกทำร้ายมากไปกว่านี้
นอกจากนี้ จะหารือถึงวิธีช่วยให้คนในครอบครัวของเด็กเอาชนะความยากลำบาก
เพื่อมอบการดูแลและคำแนะนำที่เหมาะสมให้แก่เด็กได้ในภายหลัง
รายละเอียดทั้งหมดที่หารือในที่ประชุมจะเก็บเป็นความลับ
และจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นต้องทราบ

การประชุมจะดำเนินการอย่างไร

ผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมการประชุมจะรายงานข้อมูลที่ได้รับรวมถึงความรู้เกี่ยวกับเด็กและครอบครัว
จากนั้นจะดำเนินการหารือเรื่องต่อไปนี้

- เกิดปัญหาหรือเหตุการณ์ใดกับเด็ก?
- ความเสี่ยงและระดับการทำร้ายเด็กและ/หรือพี่น้องของเด็กในอนาคตเป็นอย่างไร?
- การเตรียมการใดบ้างที่ทำได้เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของเด็กและปกป้องผลประโยชน์
สูงสุดของเด็ก? ตัวอย่าง
 - จำเป็นต้องมีที่พักอาศัยรับรองหรือการเตรียมการดูแลสำหรับเด็กและ/หรือสมาชิกในครอบครัว
คนอื่น ๆ หรือไม่?
 - จำเป็นต้องยื่นขอคำสั่งศาลเพื่อการจัดการดูแลหรือการคุ้มครองเด็กและ/หรือพี่น้องของเด็กหรือ

อไม?

- เด็กและสมาชิกในครอบครัวคนอื่น ๆ จำเป็นต้องได้รับการอื่น เช่น การเตรียมการ ด้านการศึกษา การบำบัดทางร่างกายและทางจิตใจ ฯลฯ หรือไม่?
- ข้อมูลของเด็กและ/หรือพี่น้องของเด็กจะได้รับการลงทะเบียนในสำนักทะเบียน การคุ้มครองเด็กของกรมสวัสดิการสังคมหรือไม่?
- หน่วยบริการและผู้เชี่ยวชาญอื่นใดบ้างที่จะให้บริการแก่เด็กและครอบครัวของเด็ก?

ผู้ปกครองหรือเด็กเข้าร่วมการประชุมนี้ได้หรือไม่

โดยปกติแล้ว นักสังคมสงเคราะห์จะเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมการประชุมเพื่อหาหรือเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับเด็กและครอบครัว แต่บางครั้งก็ไม่เหมาะสมที่จะทำเช่นนั้นเนื่องด้วยเหตุผลจำเพาะ

หากจำเป็น นักสังคมสงเคราะห์จะเชิญเด็กโตเข้าร่วมการประชุมด้วย อย่างไรก็ตามเด็กเล็กมักจะไม่ได้รับเชิญเนื่องจากอาจไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังหาหรือ

ไม่ว่าผู้ปกครองหรือเด็กจะเข้าร่วมการประชุมหรือไม่ นักสังคมสงเคราะห์จะหารือกับพวกเขาถึงการเตรียมการในอนาคตสำหรับเด็กและครอบครัวก่อนการประชุม เช่น สถานที่ที่เด็กจะอาศัย ผู้ที่จะดูแลเด็ก เด็กต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือไม่ ฯลฯ นักสังคมสงเคราะห์จะรับฟังมุมมองของพวกเขาและรายงานมุมมองเหล่านั้นในที่ประชุมเพื่อให้ผู้อื่นรับทราบและพิจารณา

หากผู้ปกครองหรือเด็กไม่ได้เข้าร่วมการประชุม นักสังคมสงเคราะห์จะอธิบายการตัดสินใจและมุมมองของการประชุมให้ผู้ปกครองทราบหลังจากจบการประชุม นอกจากนี้ นักสังคมสงเคราะห์จะอธิบายให้เด็กทราบเมื่อจำเป็นโดยใช้วิธีที่เด็กเข้าใจได้ หากเด็กมีคำถามหรือข้อกังวลสามารถบอกนักสังคมสงเคราะห์ได้ตลอดเวลา และหารือถึงวิธีรับมือกับคำถามหรือข้อกังวลเหล่านั้นร่วมกัน

เด็กจะมีส่วนร่วมอย่างไรหากเข้าร่วมการประชุม

ก่อนการประชุม ประธานหรือนักสังคมสงเคราะห์จะอธิบายให้เด็กทราบอย่างชัดเจนถึงวัตถุประสงค์ของการประชุม สมาชิกที่เข้าร่วม และกำหนดการประชุม ฯลฯ ในระหว่างการประชุมเด็กอาจให้ข้อมูลภูมิหลังเพิ่มเติมเกี่ยวกับครอบครัว และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการดูแลหรือการเตรียมการอื่น ๆ ที่สมาชิกแนะนำ เด็กสามารถขอให้ประธานหรือสมาชิกอธิบายสิ่งที่ตนไม่เข้าใจ

การเตรียมการหลังจากการประชุมคืออะไร

การประชุมจะกำหนดว่านักสังคมสงเคราะห์จากหน่วยบริการใดจะติดตามกรณีนี้ นักสังคมสงเคราะห์ที่มีหน้าที่รับผิดชอบและผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ จะไปพบและพูดคุยกับเด็กและครอบครัวของเด็ก รวมถึงดำเนินการตามแผนการดูแลและการเตรียมการอื่น ๆ ที่แนะนำในการประชุม เด็กสามารถบอกนักสังคมสงเคราะห์เกี่ยวกับมุมมองของตน สถานการณ์ หรือแม้แต่ข้อกังวลสำหรับการหาหรือเกี่ยวกับวิธีแก้ไขปัญหาล่าช้า